

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Ngày 25/5/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (Nhà đầu tư).

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, Nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đồng hành cùng với tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Đây là dự án trọng tâm của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo để thực hiện 01 trong 04 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; việc hình thành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; để triển khai các công việc tiếp theo của dự án, sớm hoàn thành hạ tầng để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện Hữu Lũng cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc hình thành Khu công nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là UBND huyện Hữu Lũng và các sở, ngành có liên quan trực tiếp đến giải quyết các thủ tục hành chính đối với Dự án.

2. Về tiến độ triển khai thực hiện dự án và trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức:

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp rà soát dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong tháng 5/2023.

Trên cơ sở Kế hoạch được ban hành, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện Hữu Lũng và Nhà đầu tư xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ đề ra.

3. Những nội dung cần sớm triển khai để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án

a) Đối với vướng mắc về thiếu kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định cư dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng để phục vụ dự án Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn: UBND huyện Hữu Lũng khẩn trương có văn bản đề xuất ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh, gửi Sở Tài chính xem xét theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Hữu Lũng, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh để triển khai thực hiện; hoàn thành trong tháng 5/2023.

b) Đối với việc triển khai xây dựng khu nghỉ trang nhân dân phục vụ việc di dời mồ mã của các hộ dân trong phạm vi Dự án: tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực và chủ động triển khai các dự án liên quan như dự án Khu tái định cư dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng, dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp, dự án Đường nối Khu công nghiệp với cảng Mỹ An của tỉnh Bắc Giang,... bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, đối với việc đầu tư nghỉ trang phục vụ việc di dời mồ mã của các hộ dân có vướng mắc về cơ chế thực hiện, không thuộc danh mục đầu tư công, do đó đề nghị Nhà đầu tư xem xét, có phương án hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng để thực hiện việc di dời mồ mã của các hộ dân.

4. Đối với các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Hữu Lũng và Nhà đầu tư phản ánh trực tiếp về Tổ công tác để xem xét, giải quyết kịp thời.

Để bảo đảm thống nhất, phù hợp với năng lực, yêu cầu nhiệm vụ công tác, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn theo quy định pháp luật.

5. Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng trong triển khai Dự án; trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh đến các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng và UBND tỉnh để kịp thời giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần theo GM số 165/GM-UBND;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (LC).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Quang Khánh